

Số: /BC-UBND

Quảng Trách, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Công văn số 64/HĐND ngày 08/7/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX, UBND huyện báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

1. Ý kiến của cử tri Nguyễn Chí Thiết, thôn 5, xã Liên Trường:

Huyện Quảng Trách là một huyện nông nghiệp chủ yếu, đề nghị UBND huyện tìm bộ giống phù hợp có năng suất, chất lượng cho bà con nhân dân.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Những năm qua, phòng Nông nghiệp và PTNT luôn ý thức được tầm quan trọng của giống lúa đem vào sản xuất. Vì vậy, đã thường xuyên tham mưu cho mời gọi các công ty, các đơn vị cung ứng giống lúa đến tổ chức các mô hình khảo nghiệm giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn; tổ chức các hội nghị để giới thiệu giống và chuyển giao kỹ thuật canh tác; đồng thời, đề nghị các Công ty giống tuyệt đối không cung ứng các loại giống kém phẩm chất, các loại giống chưa được khảo nghiệm trên địa bàn cho nhân dân sản xuất. Hằng năm, UBND huyện đều có hỗ trợ giống lúa nguyên chủng cho Nhân dân các xã sản xuất giống tại chỗ để nhân rộng. Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn huyện đã cơ bản loại bỏ được các loại giống lúa bị thoái hóa, tỷ lệ giống mới có năng suất, chất lượng cao đem vào sản xuất ngày càng tăng cao (*năm 2016 đạt 51%, đến năm 2021 đạt 78,2%*). Hiện nay, nhân dân trên địa bàn huyện đang sản xuất các loại giống chủ yếu: Hà Phát 3, HN6, DV108, KD18, VNR20, LTH31, TBR225, TBR97, Thiên ưu 8, P6, ADI28, HC4...; tất cả các loại giống nêu trên đều có năng suất, chất lượng cao. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân mua giống nguyên chủng và giống xác nhận đem vào sản xuất còn đạt thấp, phần lớn dùng giống cấp 2, cấp 3 sẵn có để gieo trồng cho nên năng suất, chất lượng bị hạn chế.

2. Ý kiến của cử tri Nguyễn Chí Thiết, thôn 5, xã Liên Trường:

Đề nghị UBND huyện cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở thôn, vì họ công việc rất vất vả và phụ cấp lại quá thấp.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Chế độ của đội ngũ cán bộ ở cơ sở thôn thực hiện theo Nghị định số

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/NĐ-CP ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; Nghị quyết số 61/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Bình quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

UBND huyện đã rất quan tâm đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở thôn, tuy nhiên do nguồn ngân sách còn hạn hẹp, ngoài nguồn ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định, UBND huyện chưa có nguồn để hỗ trợ thêm cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở thôn.

3. Ý kiến của cử tri Nguyễn Đắc Doãn, thôn 4, xã Liên Trường:

Xây dựng nông thôn mới tại xã Liên Trường đã đạt nhưng một số tiêu chí mới chỉ đạt 70% đến 80%, các tiêu chí đó có tiếp tục xây dựng nữa hay không. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư cho xã Liên Trường trong xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM được khẳng định chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vì vậy, các xã đã đạt chuẩn về đích NTM vẫn phải tiếp tục củng cố nâng cao các tiêu chí và từng bước phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đề đạt được mục tiêu trên cần phải có sự chung tay góp sức của hệ thống chính trị các cấp và của từng người dân. Tuy nhiên, công tác tổ chức, điều hành và quản lý xây dựng phải do BCD và UBND cấp xã trực tiếp đảm nhiệm. Các cấp, các ngành từ huyện trở lên sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ theo phân cấp quản lý và theo chỉ tiêu, kế hoạch hằng năm.

4. Ý kiến của cử tri Trần Xuân Đình, thôn 5 xã Liên Trường:

Trên khu vực ruộng sản xuất nông nghiệp thôn 5 xã Liên Trường có 01 bãi cát làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con và làm xói lở bờ kè do hút cát. Kính mong UBND huyện kiểm tra, xử lý kịp thời.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Ngày 13/7/2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã Liên Trường, BCS thôn 5 - xã Liên Trường đã tiến hành làm việc và kiểm tra về nội dung phản ánh trên. Qua kiểm tra thực tế khu vực kiến nghị của cử tri phía Đông và Đông Bắc khuôn viên bãi tập kết cát của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Thái Hoàng đắp bờ bằng đất, không xây tường chắn. Do đó trong quá trình tập kết cát có nước rỉ và cát tràn qua ruộng sản xuất của người dân. Hiện tại có 02 hộ (hộ ông Trần Minh Ngoạt và hộ ông Nguyễn Công Hoãn) đang sản xuất vụ hè thu năm 2022, lúa sản xuất đang phát triển bình thường. Có 04 hộ (Trần Văn Dũng,

Trần Thị Duyên, Phạm Văn Nông, Hoàng Đình Thủ) ruộng bỏ hoang, không sản xuất vụ hè thu năm 2022. Phòng cũng đã làm việc và yêu cầu Công ty có biện pháp xử lý xây tường chắn kịp thời để tập kết cát không làm rỉ nước và cát tràn qua ruộng sản xuất của người dân; không tập kết cát quá cao và có phương án thống nhất với 06 hộ dân có ruộng sản xuất nói trên hỗ trợ và giải quyết dứt điểm để các hộ sản xuất bình thường trong vụ Thu Đông sắp tới.

5. Ý kiến của cử tri Trần Xuân Đình, thôn 5 xã Liên Trường:

Thẻ Căn cước công dân làm đã 1 năm nay đến bây giờ một số người vẫn chưa có. Đề nghị Công an huyện Quảng Trạch cần xem xét và làm kịp thời cho nhân dân.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao Công an huyện tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Về việc ý kiến cử tri Trần Xuân Đình phản ánh nội dung này tuy không nêu trường hợp cụ thể, tuy nhiên là đúng với thực trạng chung của công tác cấp Căn cước công dân trên toàn quốc. Nguyên nhân chậm trễ và chưa có thẻ CCCD cho công dân bởi những lý do sau:

Thứ nhất: Do trong một thời gian ngắn số lượng thu nhận hồ sơ nhiều nên ảnh hưởng đến việc xử lý và truyền hồ sơ để in thẻ, trả thẻ, nhận trả thẻ CCCD và thông báo sai lệch thông tin cho công dân còn muộn và chưa kịp thời.

Thứ hai: Khi Công an huyện nhận CCCD về đã bàn giao cho Bưu điện Quảng Trạch chuyển phát trả thẻ cho công dân đăng ký dịch vụ. Tuy nhiên do số lượng thẻ CCCD về nhiều, lực lượng mỏng dẫn đến việc phân loại trả thẻ CCCD cho công dân còn chậm, có lúc còn bị thất lạc thẻ.

Thứ ba: Người dân đến làm hồ sơ Căn cước công dân kê khai thông tin sai lệch với thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hồ sơ tàng trữ CCCD nên dẫn đến phải điều chỉnh và thu nhận lại hồ sơ. Công an huyện đã thông báo và đề nghị Công dân bị sai lệch thông tin cung cấp các loại giấy tờ tùy thân để điều chỉnh sai lệch. Tuy nhiên một số công dân khi đã nhận được thông báo nhưng không mang các loại giấy tờ để điều chỉnh nên đến nay vẫn chưa có thẻ.

Thứ tư: Việc người dân đến bộ phận Tư Pháp xã làm thủ tục cấp đổi, cấp lại, cấp mới một số giấy tờ nhằm phục cho điều chỉnh thông tin sai lệch. Tuy nhiên, một số bộ phận Tư Pháp xã còn gây phiền hà, không tạo điều kiện cho người dân dẫn đến không có hồ sơ để điều chỉnh sai lệch.

Để phục vụ công dân trong việc giải đáp các thắc mắc liên quan về Căn cước công dân, đề nghị công dân liên hệ qua đường dây nóng và số điện thoại mà Công an huyện đã công khai trên các phương tiện đại chúng hoặc trực tiếp đến Phòng tiếp dân cấp Căn cước công dân của Công an huyện Quảng Trạch, thôn Pháp Kê, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình để được hướng dẫn, giải quyết (*Số điện thoại đường dây nóng của Công an huyện Quảng Trạch: 0975.391.357*).

6. Ý kiến của cử tri Trần Xuân Đình, thôn 5 và cử tri Hoàng Anh Vũ, thôn Thuận Hoà, xã Liên Trường:

Tại thôn 5 và thôn Thuận Hoà xã Liên Trường dân cư đông nhưng đường dây điện từ hạ thế đến hộ dân dài 200m, vì vậy kính mong Điện lực Quảng Trạch cho thêm đường dây điện sáng đi qua 2 thôn.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chuyển đến Điện lực Quảng Trạch xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Điện lực đã tiến hành khảo sát, xác minh và nhận thấy: Các hộ dân tại thôn Thuận Hòa và thôn 5 xã Liên Trường có đường dây cấp điện cho khách hàng đầu nối sau công tơ của Điện lực xa đúng như thực tế: Cần xây dựng mới đường dây hạ thế đi ven theo đường liên thôn tại Thôn Thuận Hòa từ vị trí B-9/1 dài 450m (trạm biến áp Cồn Ngựa), Thôn 5: 600m tại vị trí B-5/1 và B-20 trạm biến áp Quảng Liên 3.

Điện lực Quảng Trạch quản lý vận hành lưới điện huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, hàng năm Điện lực đăng ký kế hoạch đầu tư với Công ty Điện lực Quảng Bình và Tổng công ty Điện lực miền Trung để đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện để đáp ứng vận hành an toàn, tin cậy cho khách hàng. Trong những năm gần đây xã Liên Trường được Điện lực chú trọng đưa vào kế hoạch xây dựng cấy thêm trạm biến áp phụ tải, kéo thêm đường dây trung, hạ thế tương đối nhiều. Tuy nhiên, để đáp ứng hoàn thiện lưới điện, phải được đầu tư dần vào hàng năm, không thể đầu tư đồng bộ cùng 1 lúc do nguồn tiền quá lớn.

Để giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn 5 và Thuận Hòa xã Liên Trường, Điện lực sẽ đăng ký đầu tư xây dựng với Công ty Điện lực Quảng Bình vào năm 2024 vì kế hoạch trong năm 2022 và 2023 đã được phê duyệt.

7. Ý kiến của cử tri Hoàng Minh Hào, thôn Đông Phúc, xã Liên Trường:

Tôi đã phản ánh nhiều lần về việc về việc công ty Quảng Hà khai thác trộm đất trên địa bàn thôn Thu Trường và thôn Đông Phúc xã Liên Trường nhưng không được giải quyết. Một số cá bộ xã bao che cho Công ty Quảng Hà. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết trả lời.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Quảng Hà được UBND tỉnh Quảng Bình cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 nhằm khai thác đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên trong diện tích Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện và Dịch vụ thể thao, giải trí Quảng Hà ở thôn Thu Trường, xã Liên Trường (nay thuộc xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch), thời hạn khai thác 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ký Giấy phép. Hết thời hạn giấy phép Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Quảng Hà tiếp tục xin gia hạn khai thác được UBND tỉnh cấp giấy phép gia hạn khai thác khoáng sản tại Quyết định số 1663/GP-UBND ngày 07/6/2021 với thời gian gia hạn 12 tháng kể từ ngày ký giấy phép gia hạn. Đến nay, thời gian khai thác của Công ty đã hết, công ty không vận chuyển đất tận thu ra ngoài mà đang tiến hành san gạt mặt bằng để tiếp tục Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện và Dịch vụ thể thao, giải trí. Như vậy, việc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Quảng Hà thực hiện dự án và khai

thác đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên trong diện tích dự án là đúng với Giấy phép đã được cấp và việc công dân phản ánh như trên là không có cơ sở.

8. Ý kiến của cử tri Trần Xuân Kiên, thôn 5, xã Liên Trường:

Gia đình tôi có liệt sĩ Trần Đức Thành (hi sinh năm 1968) có giấy báo tử của bộ đội Bình Trị Thiên. Hiện tại tỉnh đội Quảng Bình không xác định được thông tin hồ sơ liệt sĩ, nay sau quy tập nhiều lần hiện bia mộ ghi Trần Hạnh (Quảng Bình). Gia đình mong muốn được chính quyền các cấp xác định ADN trước để cất bốc hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ xã Liên Trường.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng LĐTĐ&XH tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Theo quy định tại Điều 138 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng 02 phương pháp: Phương pháp Thực chứng và phương pháp giám định ADN.

Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN được thực hiện tại Điều 147 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định về quy trình, thủ tục lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo đó đại diện thân nhân liệt sĩ làm đơn theo mẫu quy định kèm các giấy tờ có liên quan như: Giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, Bằng Tổ quốc ghi công,... gửi Sở Lao động - TBXH nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ. Vậy đề nghị ông trực tiếp UBND xã Liên Trường để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục theo quy định.

9. Ý kiến của cử tri Trần Ngọc Xe, xã Liên Trường:

Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ sổ đỏ sang sổ hồng do dự án làm đến nay vẫn chưa có. Đề các cơ quan liên quan kiểm tra và làm kịp thời cho các hộ dân.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chuyển đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quảng Trạch xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số hồ sơ đến tháng 12/2021 đã bàn giao đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện là 293 hồ sơ (trong đó 10 hồ sơ do UBND xã lập và 283 hồ sơ đơn vị tư vấn lập) và đã thẩm định 293 hồ sơ; Trong đó: 178 hồ sơ đủ điều kiện là; 115 hồ sơ chưa đủ điều kiện trả về. Tất cả hồ sơ sau khi thẩm định, chi nhánh đã rà soát và trả về cho đơn vị tư vấn và UBND xã để bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Tình hình xử lý đến nay:

+ Tiến độ xử lý 178 hồ sơ đủ điều kiện: Đã cấp: 48 hồ sơ; đang xử lý tại Chi nhánh là: 27 hồ sơ (Kế hoạch trình ký huyện trước 21/7/2022); đang xử lý để trình ký Sở Tài nguyên và Môi trường: 13 GCN; còn lại đang ở đơn vị tư vấn và xã bỏ

sung hoàn thiện: 90 hồ sơ.

+ Tiến độ xử lý 115 hồ sơ chưa đủ điều kiện: Hiện nay, UBND xã đang phối hợp với đơn vị tư vấn xác định lại sai sót của từng loại hồ sơ để điều chỉnh hồ sơ đúng theo quy định pháp luật.

+ Số lượng hồ sơ còn lại tính đến thời điểm hiện nay UBND xã và đơn vị tư vấn đang phối hợp lập hồ sơ, hoàn thiện chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quảng Trạch thẩm tra thực địa và xử lý.

Hiện tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quảng Trạch đang phối hợp, đốc thúc UBND xã Liên Trường chuyển gấp số hồ sơ còn lại chưa thẩm tra thực địa đến Chi nhánh để thực hiện thẩm định, phân loại hồ sơ và xử lý nhanh nhất các bước để trình ký GCN QSD đất sớm nhất cho bà con.

10. Ý kiến của cử tri Lê Bá Đàn, xã Liên Trường:

Hội Thanh niên xung phong hiện nay hoạt động nhưng không có chế độ gì, kinh phí quá thấp khi sát nhập lại. Kính mong UBND huyện quan tâm, hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho hội hoạt động có hiệu quả.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Chế độ đối với Hội Cựu Thanh niên xung phong thực hiện theo các quy định tại: Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/NĐ-CP ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 61/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Bình quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 5208/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Như vậy, người làm việc trong Hội Cựu Thanh niên xung phong nếu có trong số người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì mới được hưởng chế độ phụ cấp, nếu không có trong chỉ tiêu biên chế người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì không có chế độ phụ cấp theo quy định.

Đây là tình trạng chung của cả huyện do nguồn ngân sách còn hạn hẹp, không chỉ riêng Hội Cựu thanh niên xung phong mà các hội khác cũng trong tình trạng này.

11. Ý kiến của cử tri Trần Đình Việt, thôn 3, xã Liên Trường:

Đề nghị cho biết những đối tượng nào được vay Ngân hàng chính sách huyện Quảng Trạch và do nhu cầu tăng cao đề nghị mức tiền cho vay học sinh, sinh viên tăng từ 20 triệu/năm lên 60 triệu/1 năm.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chuyển đến

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Hiện nay NHCSXH huyện Quảng Trạch đã triển khai cho vay 14 chương trình tín dụng chính sách, như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; cho vay đối tượng chính sách đi lao động nước ngoài, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay nhà ở xã hội, cho vay giải quyết việc làm... Mỗi chương trình tín dụng đều quy định rõ đối tượng thụ hưởng được vay vốn theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn cho vay của NHCSXH.

Đặc biệt hiện nay đang tập trung triển khai cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH 15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Cụ thể:

+ Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/2/2019 của Chính phủ, trong đó cần quan tâm đến đối tượng lao động từ các khu công nghiệp, các tỉnh, thành phố vì tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đã quay trở về địa phương để tiếp tục sinh sống và tìm kế mưu sinh, có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, duy trì, ổn định cuộc sống; người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các ngành nghề bị ảnh hưởng do dịch bệnh vay vốn nhằm tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế.

+ Cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở theo chính sách về nhà ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và khoản 10, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ theo đúng quy định và hướng dẫn của NHCSXH.

+ Chương trình tín dụng chính sách Cho vay học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19 theo Công văn số 2466/NHCS-TDSV ngày 04/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

+ Chương trình cho vay ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung cử tri quan tâm, có lẽ là đối tượng, mức cho vay chương trình tín dụng học sinh, sinh viên. Vì vậy, NHCSXH xin trả lời cụ thể hơn, như sau:

Thực hiện chương trình tín dụng cho vay học sinh, sinh viên hiện nay NHCSXH triển khai thực hiện theo Quyết định số 157/2002/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Quyết định số 05/2002/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2002/QĐ-TTg.

NHCSXH thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với các nội dung sau:

- Đối tượng được vay vốn:

+ Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm: Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; Hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật; Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

+ Học sinh, sinh viên Y khoa có hoàn cảnh khó khăn sau khi đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành y được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định;

+ Bộ đội xuất ngũ theo học tại các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ sở dạy nghề khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

+ Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học, học nghề trong các trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở đào tạo nghề khác theo qui định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Mức cho vay tối đa: Theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV, có hiệu lực từ ngày 19/5/2022. Mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV.

Quá trình triển khai thực hiện, NHCSXH huyện luôn triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách mới liên quan tín dụng chính sách xã hội thông qua quán triệt, phổ biến tại hội nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, sao gửi văn bản triển khai về chính quyền các xã, thông qua hội nghị tập huấn cho tổ chức mạng lưới liên quan hoạt động tín dụng chính sách tại các xã, hàng tháng tại hội nghị giao ban tại Điểm giao dịch xã, đội ngũ cán bộ tín dụng đều phổ biến, tuyên truyền và một số văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đều được niêm yết công khai tại Điểm giao dịch xã để mọi người dân được biết.

Tuy nhiên, qua vấn đề cử tri hỏi NHCSXH kính đề nghị Ông Chủ tịch UBND xã Liên Trường - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện quan

tâm chỉ đạo tổ chức mạng lưới hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại xã (4 tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay, mạng lưới Tổ TK&VV) tiếp tục phổ biến, tuyên truyền cho người dân được rõ để được tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách xã hội kịp thời, theo đúng đối tượng thụ hưởng và quy định.

12. Ý kiến của cử tri Ngô Thị Thu Hà, xã Quảng Thanh:

Từ tháng 5/2022, hiện nay bảo hiểm y tế không thực hiện cho phép mua theo hộ gia đình. Đề nghị cho biết thực hiện như vậy theo quy định nào? Vì mua bảo hiểm y tế riêng lẻ bố, mẹ và các con thì chi phí mua tăng lên từ 2.100.000 đồng lên 2.500.000 đồng tạo gánh nặng cho người dân.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chuyển đến Bảo hiểm xã hội huyện xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Qua kiểm tra, xác minh thì ý kiến của cử tri phản ánh là vấn đề các con đang theo học tại các Trường học không cho phép mua thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà bắt buộc mua tại các trường học.

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13. Theo khoản 6, Điều 1 - Sửa đổi bổ sung Điều 12 thì học sinh, sinh viên thuộc nhóm do Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng tại điểm b khoản 4. Còn tại khoản 5 Điều 12 quy định người tham gia BHYT hộ gia đình được quy định như sau: “*Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này*”.

Căn cứ Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, đối tượng tham gia BHYT học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 3, Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Theo khoản 1, Điều 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình quy định: “*Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này. Mặt khác, tại khoản 2 Điều 7 quy định: “Đối với đối tượng thuộc ngân sách hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định tại điểm e khoản 1 điều này” (khoản e điểm 1 điều 7 quy định mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm trừ theo quy định).*

Vì vậy, đối tượng học sinh, sinh viên thuộc nhóm 4 là nhóm được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (30%) và được chăm sóc sức khỏe tại trường. Còn người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thuộc nhóm 5 gồm những người có tên trong hộ khẩu trừ đi nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

13. Ý kiến của cử tri Ông Biền Văn Sự, thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu:

Việc cấp đổi sổ đỏ cho ông Phan Thanh Hồ sai vị trí; năm 2019 đã có đơn kiến nghị gửi UBND huyện giải quyết và đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, xem xét giải quyết.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Ngày 24/12/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Phan Thanh Hồ và bà Nguyễn Thị Liệu tại thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: số phát hành BG 906577, số vào sổ CH 00304 cấp ngày 18/10/2012, thửa đất số 840, tờ bản đồ số 8 xã Quảng Lưu, diện tích 1.857,0 m² (*trong đó: Đất ở tại nông thôn 250 m², Đất trồng cây hàng năm khác: 1.607,0 m²*) tại xóm 10B, thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Lý do thu hồi: Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013.

Sau đó, Phòng TN&MT đã chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quảng Trạch để thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định. Ngày 04/2/2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã gửi thông báo lần thứ nhất số 906/TB-CNVPDK và thông báo lần thứ hai số 171/TB-CNVPDK ngày 23/3/2021 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Phan Thanh Hồ và bà Nguyễn Thị Liệu tại thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 03/9/2021, UBND xã Quảng Lưu đã có Báo cáo số 100/BC-UBND nội dung đã làm việc trực tiếp với hộ gia đình ông Phan Thanh Hồ và bà Nguyễn Thị Liệu, tuy nhiên gia đình ông Phan Thanh Hồ không bàn giao giấy chứng nhận QSD đất cho UBND xã Quảng Lưu.

Ngày 06/9/2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quảng Trạch có Báo cáo số 610/CNVPĐK về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Phan Thanh Hồ và bà Nguyễn Thị Liệu tại thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch gửi UBND huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, do cán bộ xử lý văn thư của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quảng Trạch không thực hiện thao tác gửi trên hệ thống quản lý văn bản nên UBND huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường không nhận được báo cáo.

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và tiếp nhận, xem xét lại Báo cáo số 610/CNVPĐK của Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện.

Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND huyện ra Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Phan Thanh Hồ và bà Nguyễn Thị Liệu tại thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch theo quy định.

14. Ý kiến của cử tri Cao Xuân Truyền, xóm 4, thôn Vân Tiên, xã Quảng Lưu:

Tôi đã có đơn gửi UBND huyện từ tháng 12/2021 đến nay nhưng vẫn chưa được xem xét, đơn của tôi liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án

đường tránh Đèo Con. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết trả lời cho gia đình.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Các nội dung kiến nghị của công dân liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường tránh Đèo Con đã được UBND huyện Quảng Trạch xem xét, trả lời tại Kết luận số 1431/KL-UBND ngày 22/10/2021 về các nội dung tố cáo của hộ ông Cao Xuân Truyền và bà Trương Thị Miên liên quan đến công tác GPMB dự án tuyến tránh Đèo Con.

15. Ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Hải, xóm 5, xã Quảng Thạch:

Công tác quản lý đường liên xã Quảng Lưu đi Quảng Thạch một số đoạn trước nhà ông Sơn vừa duy tu bảo dưỡng đã hư hỏng nặng. Đề nghị UBND huyện có biện pháp quản lý công trình tốt hơn.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng KT&HT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Tuyến đường Quảng Lưu - Quảng Thạch là tuyến đường liên xã, được đầu tư xây dựng từ những năm 1998 được đưa vào sử dụng từ năm 2000, tổng chiều dài tuyến hơn 11km, với quy mô nền đường rộng 5,0m; mặt đường rộng 3,5m; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng và láng nhựa. Do thời gian sử dụng công trình qua nhiều năm, quy mô và kết cấu nền, mặt đường không đáp ứng được mật độ ngày càng gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, làm xuống cấp, hư hỏng nhiều đoạn tuyến, ảnh hưởng rất lớn đến việc tham gia giao thông của người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Để khắc phục tình trạng trên, cũng như đảm bảo ATGT giao thông trên tuyến, hàng năm Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã tiến hành rà soát, đánh giá tình trạng xuống cấp của các tuyến đường huyện theo phân cấp quản lý. Đồng thời, tham mưu cho UBND huyện các phương án để nâng cấp, sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên tuyến; kêu gọi, huy động các nguồn vốn từ cấp trên hỗ trợ đầu tư xây dựng, nhằm nâng cao chất lượng vận hành và khai thác các tuyến đường huyện, trong đó có tuyến đường Quảng Lưu đi Quảng Thạch⁽¹⁾. Nhiều đoạn tuyến đã được đầu tư nâng cấp sửa chữa hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí ngân sách huyện có những khó khăn nhất định, chưa thể bố trí được kinh phí để đầu tư nâng cấp kết cấu nền, mặt đường của toàn tuyến, trong đó có đoạn tuyến như phản ánh của cử tri.

Thời gian tới phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND

¹ Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường tuyến đường từ xã Quảng Lưu đi Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch; Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND huyện Quảng Trạch về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông năm 2022; Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND huyện Quảng Trạch về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường địa phương năm 2022;

huyện huy động các nguồn lực, đề xuất từ các chương trình, dự án để ưu tiên đầu tư xây dựng nâng cấp đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông các đoạn tuyến còn lại của tuyến đường này nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến.

16. Ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Hải, xóm 5, xã Quảng Thạch:

Đất Quốc phòng trên địa bàn xã Quảng Tiến và xã Quảng Thạch mà quân sự quản lý đã bị lấn chiếm hơn 6 ha. Đề nghị có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn hoặc giao đất cho người dân quản lý, sản xuất.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Sau khi nhận được ý kiến cử tri, Phòng TN&MT đã đề nghị UBND xã Quảng Tiến, UBND xã Quảng Thạch tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung ý kiến của cử tri.

Tại địa bàn xã Quảng Tiến, qua kiểm tra, UBND xã Quảng Tiến đã báo cáo và xác nhận không có hiện tượng đất bị lấn chiếm.

Tại địa bàn xã Quảng Thạch: Theo UBND xã báo cáo, diện tích đất Quốc Phòng (CQP) thuộc quản lý của Ban chỉ huy quân sự huyện có 43,3 ha, tại Tiểu khu 171, tờ bản đồ số 19, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; hiện trạng sử dụng: Rừng tự nhiên tái sinh khoanh nuôi bảo vệ. Năm 2022, sau khi phát hiện đất bị chiếm, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với cán bộ hạt kiểm lâm huyện kiểm tra thực địa. Kết quả kiểm tra theo báo cáo của cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn như sau: Diện tích hộ dân chiếm khoảng 2.500 m², sử dụng với mục đích trồng sắn và trồng nghệ.

Trong thời gian tới, Ban chỉ huy Quân sự huyện sẽ phối hợp với UBND xã Quảng Thạch và Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện xác định cụ thể. Trường hợp hộ gia đình vi phạm thì sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

17. Ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Hải, xóm 5, xã Quảng Thạch:

Việc quản lý đất của lâm trường không có biện pháp chặt chẽ, xảy ra tình trạng nhiều hộ dân lấn chiếm đất của lâm trường tại xã Quảng Thạch. Nếu việc quản lý và hiệu quả chưa cao thì bàn giao đất lại cho người dân quản lý và sản xuất.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chuyển đến Đội sản xuất Quảng Trạch (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình) xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng 96.262,1m² (9,62 ha) đất sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn xã Quảng Thạch, tại thửa đất số 1288, tờ bản đồ số 20 (thuộc khoảnh 5 tiểu 182B) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 17/01/2018. Hiện trạng trên đất là rừng trồng thông nhựa trồng năm 1985, trong quá trình được nhà nước giao quản lý sử dụng đất, đơn vị đã thực hiện quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả và hàng năm đã giải quyết tạo việc làm ổn định cho một số hộ dân trên địa bàn; Tuy

nhiên thời gian gần đây, đặc biệt năm 2007 do ảnh hưởng nặng của bão làm cho rừng trồng bị đổ gãy nhiều, gây thiệt hại trên 50% số cây, mật độ rừng hiện tại dưới 100 cây/ha, chất lượng rừng kém, hiệu quả sản xuất thấp.

Với thực trạng chất lượng rừng kém, diện tích ít, hiệu quả sản xuất thấp nên Công ty đã rà soát lại phương án sử dụng đất và lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất để bàn giao toàn bộ diện tích đất nói trên về cho UBND xã Quảng Thạch quản lý (hiện tại hồ sơ đã trình UBND tỉnh chờ giải quyết).

18. Ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Hải, xóm 5, xã Quảng Thạch:

Gia đình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ đã mất. Đề nghị UBND huyện tạo điều kiện giúp đỡ, xem xét giải quyết.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chuyển đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quảng Trạch xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Đề nghị hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hải đến UBND xã Quảng Thạch kê khai việc mất giấy chứng nhận QSD đất để UBND xã thực hiện thủ tục thông báo công khai, niêm yết công khai việc mất giấy chứng nhận QSD đất. Sau khi thực hiện công khai việc mất giấy chứng nhận QSD đất, UBND xã Quảng Thạch sẽ lập hồ sơ đề nghị hủy giấy chứng nhận QSD đất đã mất đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận QSD đất gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quảng Trạch để thực hiện theo quy định pháp luật.

19. Ý kiến của cử tri Bùi Khắc Hạo, thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng:

Hội TNXP thực hiện theo Nghị quyết 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ nhưng các xã không thực hiện theo hướng dẫn. Đề nghị UBND huyện có định hướng thống nhất cho các xã sát nhập các hội chứ không để mỗi xã làm một kiểu mô hình ghép kiêm nhiệm.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/NĐ-CP ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; Nghị quyết số 61/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Bình quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Công văn số 115/SNV-CBCCVC ngày 06/02/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về việc sắp xếp, bố trí và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trên cơ sở các quy định trên, UBND huyện Quảng Trạch đã ban hành Công văn số 118/UBND-NV ngày 25/02/2020 hướng dẫn sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó có nội dung: “*Căn cứ vào điều kiện,*

tình hình thực tế của địa phương và của các tổ chức chưa được bố trí, yêu cầu UBND các xã xây dựng phương án bố trí chức danh ghép, theo hướng một cán bộ hoặc người không động không chuyên trách đã được bố trí đảm nhận thêm một chức danh khác (Ví dụ như: Bí thư Đoàn TNCSHCM - Chủ tịch Hội TNXP; Chủ tịch Hội cao tuổi - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin...) đảm bảo tất cả các chức danh đều có người đảm nhận nhiệm vụ, bảo đảm cho mọi hoạt động của địa phương diễn ra bình thường, không có sự ách tắc”.

Như vậy, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; Chủ tịch Hội Cựu TNXP chưa được bố trí vào chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã. UBND các xã đã bố trí chức danh ghép bảo đảm cho mọi hoạt động của địa phương hoạt động bình thường; các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách được bố trí ghép không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành; phòng Nội vụ báo cáo để cử tri rõ.

20. Ý kiến của cử tri Phạm Văn Điện, xã Quảng Hưng:

Xã Quảng Hưng có thay đổi nhân sự chủ chốt, việc điều động cán bộ từ huyện về xã có hợp lý chưa?

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Việc thay đổi nhân sự chủ chốt, việc điều động cán bộ từ huyện về xã là hợp lý, đúng chủ trương, đúng nguyên tắc, đúng quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2020 -2025, đảm bảo đủ số lượng biên chế các xã; cán bộ điều động từ huyện về đảm bảo tiêu chuẩn về các mặt.

21. Ý kiến của cử tri Phạm Văn Điện, xã Quảng Hưng:

Người dân Quảng Trạch đi khám và chữa bệnh tại bệnh viện tại thị xã Ba Đồn gặp rất nhiều bất tiện, khó khăn. Đề nghị UBND huyện quan tâm xây dựng bệnh viện tại huyện Quảng Trạch để người dân thuận tiện trong việc đi khám, chữa bệnh.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Y tế tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Sau khi chia Quảng Trạch là huyện duy nhất chưa có bệnh viện, trong khi đó nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng cao, việc thành lập cơ sở khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn là hết sức cần thiết phù hợp với tình hình hiện nay. Theo chủ trương của tỉnh, do huyện Quảng Trạch chưa có bệnh viện nên cho phép thành lập Trung tâm Y tế đa chức năng.

Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện đã chỉ đạo và triển khai thành lập Trung tâm Y tế đa chức năng tại Mũi Vích (xã Quảng Tùng và Quảng Hưng) để thực hiện các nhiệm vụ: Công tác phòng chống dịch, công tác dự phòng; công tác dân số; quản lý khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã; khám chữa bệnh, điều trị tương đương bệnh viện với quy mô 150 giường bệnh.

Hiện tại, Trung tâm Y tế đã được đầu tư xây dựng giai đoạn 1: gồm 01 dãy nhà điều hành 03 tầng, 02 khối nhà kỹ thuật và đã đi vào hoạt động thực hiện

nhiệm vụ Y tế dự phòng. Tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 2: gồm 03 dãy nhà 02 tầng phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn với quy mô 150 giường bệnh, dự kiến đến năm 2024 hoàn thành.

22. Ý kiến của cử tri Phạm Văn Điện, xã Quảng Hưng:

Việc cấp đổi sổ mới thời gian kéo dài, nhất là hồ sơ tại xã giải quyết chậm.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Sau khi tiếp nhận ý kiến cử tri, phòng Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu UBND xã Quảng Hưng kiểm tra, giải quyết kiến nghị của ông Điện. Theo báo cáo của UBND xã Quảng Hưng, UBND xã đã thực hiện xong thủ tục tách thửa và đã trả kết quả cho gia đình ông Phạm Văn Điện. Thời gian thực hiện đảm bảo theo quy định của thủ tục hành chính. Do đó, việc ông Phạm Văn Điện kiến nghị là không có cơ sở.

23. Ý kiến của cử tri Phạm Văn Điện, xã Quảng Hưng:

Xã Quảng Hưng và Quảng Xuân đã về đích nông thôn mới rồi, đề nghị nâng cao chất lượng các tiêu chí để phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Hàng năm, phòng Nông nghiệp và PTNT thường xuyên tham mưu cho BCD xây dựng NTM và UBND huyện có văn bản chỉ đạo các xã triển khai thực hiện công tác xây dựng NTM theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Trong đó, đối với các xã đã đạt chuẩn về đích NTM thì tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao. Ý kiến của cử tri hoàn toàn phù hợp với tinh thần chỉ đạo của BCD xây dựng NTM và UBND huyện. Những năm qua, xã Quảng Xuân và Quảng Hưng đã tổ chức rà soát đánh giá chất lượng của các tiêu chí và đã có kế hoạch, biện pháp cụ thể để xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao. Tuy nhiên, đến nay một số tiêu chí còn gặp nhiều khó khăn như: Thu nhập; hộ nghèo; phát triển sản xuất. Thời gian tới, phòng Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch và đề ra mục tiêu cụ thể để sớm hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao.

24. Ý kiến của cử tri Phạm Văn Điện, xã Quảng Hưng:

Mương dẫn nước từ hồ vực Tròn chảy về xã Quảng Hưng để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhưng tình trạng ô nhiễm nguồn nước và rác bẩn chảy về rất nhiều. Đề nghị các cấp có biện pháp xử lý.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Tình trạng rác thải do nhân dân vứt xuống kênh thủy lợi Vực Tròn rồi theo dòng nước chảy về đồng ruộng của các xã Quảng Hưng, Quảng Xuân như cử tri phản ánh là đúng thực tế. Vấn đề này chủ yếu do ý thức của người dân. Những năm qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã thường xuyên phối hợp cùng Trạm Thủy nông đề nghị UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động

nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, không nên vứt rác xuống kênh mương nói riêng và các khu vực công cộng nói chung. Tuy nhiên, tình trạng vứt rác thải xuống kênh mương thủy lợi vẫn còn rất lớn. Trước mắt, Trạm Thủy nông đã tăng cường trực vớt để khơi thông dòng chảy đảm bảo cấp nước cho sản xuất. Về lâu dài, đề nghị UBND các xã và các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho từng người dân, từng hộ gia đình hiểu để chấm dứt hành vi vứt rác xuống kênh mương; đồng thời có kế hoạch tuần tra, giám sát phát hiện và xử lý nghiêm một số trường hợp để làm gương giáo dục cho cộng đồng.

25. Ý kiến của cử tri Phạm Văn Điện, xã Quảng Hưng:

Việc đầu ra sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi của người dân rất khó tiêu thụ, gặp rất nhiều khó khăn mà đầu vào để sản xuất thì rất cao như giống, thức ăn, phân đạm. Đề nghị các cấp có cơ chế, biện pháp giải quyết nguồn sản phẩm đầu ra cho người dân.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp luôn là vấn đề có tính thời sự và rất khó giải quyết. Những năm qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã rất cố gắng liên hệ với các công ty, các HTX trong và ngoài huyện để kết nối đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ nhân dân chuyển đổi sản xuất theo hướng hình thành sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường; khuyến khích các hộ gia đình liên kết sản xuất để hình thành chuỗi giá trị từ khâu đầu tư sản xuất cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, đến nay việc thành lập các HTX, các Tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn rất hạn chế. Ngoài tác động của yếu tố thị trường thì còn có một phần từ ý thức của người dân chưa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; sản xuất các sản phẩm không đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng... Để tiếp tục giải quyết vấn đề này, Phòng Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, vận động nông dân tích cực hơn nữa trong việc chuyển đổi sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất ra các loại sản phẩm chất lượng, sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; tiếp tục tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ các giống cây, con chất lượng cao cho Nhân dân sản xuất, hỗ trợ thành lập các Tổ hợp tác, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp; mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để tạo động lực cho việc liên kết sản xuất; phối hợp tổ chức các hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ phát triển các địa điểm bán hàng nông sản trên địa bàn; đẩy mạnh việc xây dựng sản phẩm OCOP để tạo điều kiện tốt hơn cho sản phẩm nông nghiệp lưu thông trên thị trường.

26. Ý kiến của cử tri Phạm Văn Lợi, thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng:

Dự án đường Xuyên - Hưng từ năm 2016 đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đề nghị UBND huyện xem xét kết thúc dự án để xã có kế hoạch xây dựng các tuyến đường khác.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Ban

Quản lý dự án ODA tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Dự án Tuyến đường liên xã Quảng Xuân - Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch được HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Quyết định 3315/QĐ-UBND ngày 19/11/2015, Quyết định 949/QĐ-UBND ngày 01/04/2016, Quyết định 2450/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 và Nghị Quyết số 133/NQ-HĐND ngày 28/8/2020; Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tại các Quyết định 1104/QĐ-UBND ngày 14/04/2016 và Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật điều chỉnh tại Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 và Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 01/10/2020, với tổng mức đầu tư là 11.670 triệu đồng, quy mô đầu tư xây dựng gồm 05 tuyến chính và 02 tuyến nhánh, tổng chiều dài các tuyến là 3.307,55 m. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 - 2020. Tuy nhiên, sau khi nhà thầu triển khai xây dựng tại tuyến 4, 5 thì không nhận được sự đồng thuận của nhân dân 02 thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân và thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng do phạm vi xây dựng tuyến đường nằm trong khu vực tranh chấp khu nghĩa địa của 02 thôn nên đến nay Dự án đang tạm ngừng thi công. Ngày 16/6/2022, Ban Quản lý dự án ODA đã có buổi làm việc với UBND xã Quảng Hưng, tại buổi làm việc các bên tham gia thống nhất đề xuất UBND huyện Quảng Trạch cho phép dừng dự án và tiến hành quyết toán khối lượng đã thực hiện. Hiện nay, Ban Quản lý dự án ODA đã tham mưu UBND huyện văn bản gửi UBND tỉnh xin chủ trương dừng dự án để quyết toán khối lượng đã thực hiện.

27. Ý kiến của cử tri Phạm Văn Lợi, thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng:

Xã Quảng Hưng đã giao đất cho thôn Xuân Hòa làm nghĩa địa nhưng đến nay thôn vẫn không làm. Đề nghị các cấp kiểm tra lại mục đích sử dụng đất nghĩa địa của thôn Xuân Hòa có đúng không?

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Khu đất được UBND huyện Quảng Trạch giao cho Cộng đồng dân cư thôn Xuân Hòa (xã Quảng Xuân) quản lý và sử dụng vào mục đích làm nghĩa trang nghĩa địa của thôn Xuân Hòa, tại thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 22/02/2017. Sau khi có Quyết định giao đất, cộng đồng dân cư thôn Xuân Hòa đã xây dựng khu nghĩa địa, bốc cát mô mả ở các khu vực khác về khu vực trên và quy hoạch, xây dựng lăng mộ và một số công trình như khu tượng đài nghĩa địa thôn Xuân Hòa, đường và cây xanh trong khu vực nghĩa địa. Do đó, cộng đồng dân cư thôn Xuân Hòa sử dụng để xây dựng lăng mộ là đúng mục đích sử dụng đất.

28. Ý kiến của cử tri Võ Văn Khải, thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng:

Việc người dân vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông và xây dựng trái

phép nhiều công trình xảy ra nhiều lần trên địa bàn, nhưng UBND xã không có biện pháp để xử lý tình trạng trên làm ảnh hưởng đến các hộ liên quan. Tôi đã có đơn kiến nghị gửi UBND xã nhưng đến nay vẫn chưa có trả lời giải quyết. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Quảng Hưng xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Trong 6 tháng đầu năm tình trạng người dân vi phạm về lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép, rào dây thép gai và cọc bê tông gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông, hành lang thủy lợi là có theo ý kiến cử tri phản ánh. Qua kiểm tra có 12 hộ có hành vi vi phạm về xây dựng hàng rào, công trình tạm bợ trong khu dân cư và đổ đất san lấp mặt bằng và rào dây thép gai, cọc bê tông trên tuyến hành lang Quốc lộ 1A gồm:

- Trong khu vực dân cư: có 02 hộ:

1. Ông: Phạm Thanh Cường - thôn Tú Loan 3 (Xây dựng hàng rào);
2. Ông: Trần Quốc Linh - thôn Hoà Bình (Xây dựng công trình tạm bợ).

Kết quả xử lý: Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành mời làm việc, vận động gia đình tự giác tháo dỡ, đến nay hai hộ đã chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất ban đầu.

- Trên tuyến đường tỉnh lộ 22A: có 01 hộ: Ông Nguyễn Viết Thắng - thôn Hoà Bình (Xây dựng hàng rào).

Kết quả xử lý: Sau khi nhận được công văn của UBND huyện Quảng Trạch về việc kiểm tra xử lý trường hợp vi phạm xây dựng hàng rào vi phạm hành lang tuyến đường 22A, ủy ban nhân dân xã đã trực tiếp tại hiện trường, mời hộ gia đình làm việc, tuyên truyền, vận động gia đình thì hộ gia đình đã chấp hành tự giác tháo dỡ toàn bộ hàng rào đã xây dựng, trả lại hiện trạng đất ban đầu.

- Trên tuyến hành lang GTQL 1A: có 09 hộ:

1. Bà: Phạm Thị Thuận - chòm 3, thôn Hưng Lộc,
2. Ông: Võ Văn Hiền - chòm Trung, thôn Hoà Bình,
3. Ông: Phạm Quang Đường - chòm 2, thôn Hưng Lộc,
4. Bà: Phạm Thị Luyến - chòm Trung, thôn Hoà Bình,
5. Ông: Võ Chí Công - chòm 2, thôn Hưng Lộc,
6. ông: Nguyễn Thành Vinh - chòm 2, thôn Hưng Lộc,
7. Bà: Đoàn Thị Lý - chòm Trung, thôn Hoà Bình,
8. Ông: Phạm Thanh Vẽ - chòm 2, thôn Hưng Lộc,
9. Ông: Đàm Văn Tùng - chòm 3, thôn Hưng Lộc.

Trong đó: Có 04 hộ đổ đất san lấp mặt bằng; 04 hộ thiết lập tài sản là hàng rào dây thép gai và cọc bê tông dùng để rào bao chiếm (gồm: ông Võ Văn Hiền, bà Phạm Thị Thuận, bà Phạm Thị Luyến, ông Phạm Quang Đường) và 01 hộ dùng thanh sắt để hàn gắn làm quán tạm để bán nước (là ông Đàm văn Tùng).

Kết quả xử lý:

+ Đối với 04 hộ đổ đất san lấp mặt bằng: Ủy ban nhân dân xã đã mời lên làm việc các hộ đã chấp hành dừng việc đổ đất san lấp, không tiếp tục vi phạm.

+ Đối với 04 hộ rào dây thép gai, cọc bê tông: Qua công tác tuyên truyền, vận động thì có 01 hộ đã tự giác tháo dỡ hàng rào thép gai và cọc bê tông (bà Phạm Thị Luyện).

+ 03 hộ còn lại không tự giác tháo dỡ gồm Phạm Thị Thuận, Võ Văn Hiền, Phạm Quang Đường: ngày 30 tháng 06 năm 2022 thực hiện kế hoạch số 23 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Hưng về việc huy động lực lượng tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm trên tuyến hành lang quốc lộ 1A. Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành tháo dỡ hàng rào thép gai, cọc bê tông trên tuyến và tạm giữ về UBND xã để xử lý, hiện nay đã trả lại hiện trạng của đất ban đầu để tiếp tục đưa vào quản lý.

+ 01 hộ dùng thanh sắt để hàn gắn làm quán tạm để bán nước là ông Đàm Văn Tùng: Ngày 01 tháng 07 năm 2022 ủy ban nhân dân xã đã mời lên làm việc, vận động, giải thích, tuyên truyền cho hộ gia đình thì hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ ủy ban nhân dân xã đã hỗ trợ thuê người và cắt trụ trả lại hiện trạng đất ban đầu vào ngày 05/07/2022.

Đến nay cả 12/12 trường hợp vi phạm đã được xử lý dứt điểm, trả lại hiện trạng đất ban đầu và đưa đất vào tiếp tục để quản lý theo quy định.

29. Ý kiến của cử tri Võ Văn Khải, thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng:

Tình trạng đông người và thủ tục bấm số thứ tự nhiều ngày nhưng vẫn chưa giải quyết được tại trung tâm một cửa huyện Quảng Trạch gây nhiều khó khăn cho người dân tới nộp hồ sơ. Đề nghị UBND huyện có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (*Bộ phận Một cửa*) được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện. Bộ phận Một cửa cấp huyện do lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách, với sự tham gia của 08 cơ quan chuyên môn và đơn vị. Trong đó, có 05 phòng chuyên môn và 03 cơ quan ngành dọc cử cán bộ đến tiếp nhận và thực hiện việc trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính của lĩnh vực mình, gồm: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Bảo hiểm xã hội, Công an huyện. Từ khi thành lập đến nay, Bộ phận Một cửa huyện đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại một số thời điểm, nhu cầu người dân đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa lớn, nhất liên quan đến lĩnh vực đất đai. Việc số lượng người dân đến giao dịch lớn dẫn đến tình trạng hồ sơ không thể tiếp nhận hết trong ngày, từ đó phát sinh tranh chấp, chen lấn, xô xát khi bấm số thứ tự. Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo, triển khai một số nội dung sau:

- Bố trí lại vị trí bấm số phù hợp để người dân có thể bấm số trước khi Bộ phận Một cửa huyện giao dịch. Điều chỉnh lại camera an ninh để quan sát trực tiếp

khu vực bấm số nhằm theo dõi thường xuyên, từ xa việc bấm số của người dân, tránh tình trạng lộn xộn.

- Ban hành Công văn 119/VP ngày 29/4/2022, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đề nghị báo cáo tình hình, khả năng tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Bộ phận Một cửa. Qua báo cáo của 02 đơn vị, nhận thấy rằng việc người dân bấm số thứ tự nhiều ngày nhưng không giải quyết được là do số lượng hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai nộp quá lớn, trang thiết bị và nhân lực của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện còn thiếu nên cán bộ tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa chỉ tiếp nhận có giới hạn hồ sơ từng ngày (vì tiếp nhận nhiều nhưng xử lý không kịp sẽ dẫn đến hồ sơ quá hạn).

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tham mưu UBND huyện Công văn số 521/UBND-VP ngày 09/5/2022 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phối hợp, chỉ đạo giải quyết những khó khăn liên quan đến tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC tại Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện (*Vì hiện nay, Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường*).

Trong thời gian tới, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ tiếp tục quản lý, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa huyện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục tham mưu UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sớm bố trí thêm trang thiết bị, nhân lực tại Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện để đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đảm bảo theo nhu cầu của người dân và các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hiện nay Văn phòng HĐND và UBND đang phối hợp với Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện để chuyển địa điểm làm việc của Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện sang Trụ sở Chi cục Thuế (cũ), đồng thời mở rộng khu vực làm việc của Bộ phận Một cửa huyện và đầu tư thêm trang thiết bị (máy tính, máy scan, ghế ngồi chờ,...) để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân đến giao dịch.

30. Ý kiến của cử tri Võ Văn Khải, thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng:

Các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tiến độ thi công chậm, có công trình đã có nghị quyết từ năm 2018 nhưng hiện nay mới thi công; đã gần đến mùa mưa, lũ mà các công trình đang xây dựng làm ảnh hưởng khó khăn đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành công trình.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Công trình xây dựng NTM bao gồm nhiều lĩnh vực và phần lớn do UBND xã làm chủ đầu tư. Những công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư thì phần lớn giao cho Ban quản lý Dự án ODA làm đại diện. Việc thi công chậm tiến độ các công trình trước hết trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và đơn vị đại diện chủ đầu tư.

Tuy nhiên với trách nhiệm là đơn vị đầu mối về công tác xây dựng nông thôn mới của huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng phòng Kinh tế, Hạ tầng và các cơ quan liên quan kiểm tra đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình.

31. Ý kiến của cử tri Phạm Văn Sáu, xã Quảng Hưng:

Sau khi dồn điền đổi thửa và xây dựng các công trình nông thôn mới, trong quá trình thực hiện người dân đã hiến đất làm đường giao thông; nhưng khi người dân làm thủ tục để điều chỉnh biến động và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì rất chậm và gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị UBND huyện phản ánh với các phòng chuyên môn liên quan tạo điều kiện cho người dân trong việc cấp đổi.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Sau khi nhận được kiến nghị của người dân về việc người dân đã hiến đất làm đường giao thông nhưng gặp khó khăn trong việc cấp đổi GCNQSD đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường và đã hướng dẫn Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thực hiện trích đo chỉnh lý thửa đất theo hiện trạng sử dụng đất của người dân mà không phải làm thủ tục thu hồi, tự nguyện trả lại đất đối với phần đất người dân hiến làm đường giao thông. Do đó, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người dân hiến đất làm đường giao thông không còn vướng mắc như trước.

32. Ý kiến của cử tri Võ Toàn Quốc, thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp:

Tôi đi lính năm 1978 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã làm hồ sơ nộp cho Huyện đội được nhà nước chứng nhận huân chương. Nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết chế độ, tôi có vào Huyện đội Quảng Trạch để hỏi lại hồ sơ thì được cán bộ huyện đội trả lời các hồ sơ lưu trữ trước năm 1982 hiện không còn. Đề nghị UBND huyện tạo điều kiện xem xét giải quyết.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao Ban CHQS huyện tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Căn cứ vào Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và theo đúng Thông tư số 151/2018/TT-BQP ngày 10/8/2018 của Bộ Quốc phòng, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và theo đúng một số thông tư, quy định, hướng dẫn của các cấp.

Hiện tại Ban CHQS huyện đã rà soát kỹ không có bàn giao hồ sơ lưu trữ. Vậy, không rõ ông Võ Toàn Quốc làm hồ sơ nộp cho huyện đội năm nào, nộp cho ai, nộp vào chứng nhận huân chương gì, sau này có vào hỏi ai, ai trả lời?

Để làm rõ thêm thông tin, Ban CHQS huyện Quảng Trạch, kính mời ông Võ Toàn Quốc đến gặp cơ quan Chính trị, Ban CHQS huyện để đồng chí phụ trách về

công tác thi đua, khen thưởng trả lời và có hướng giải quyết theo nội dung ý kiến, kiến nghị ở trên. Khi đến mang theo các giấy tờ sau: Hồ sơ, lý lịch quân nhân và quyết định xuất ngũ.

33. Ý kiến của cử tri Đào Văn Cảnh, thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp:

Khi có hội nghị tiếp xúc cử tri việc thông báo cho người dân qua hệ thống loa phát thanh không đảm bảo, một số người dân không biết có thông báo của xã. Đề nghị UBND huyện có giải pháp tốt hơn để thông báo rộng rãi hết cho người dân được biết khi có hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chuyển đến Ủy ban MTTQVN huyện xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, sau khi thống nhất về lịch trình, thời gian, địa điểm tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện ban hành thông báo bằng văn bản gửi đến các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện và địa phương 17 xã, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh và huyện. Trong thông báo có yêu cầu UBMTVN xã phối hợp với UBND xã thông báo đến toàn thể cử tri trong xã biết về lịch trình, thời gian địa điểm tiếp xúc cử tri để toàn dân được biết. Thời gian qua cơ bản các địa phương đều thông báo kịp thời, rộng rãi việc tiếp xúc cử tri trước từ 02 đến 03 ngày trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, đa số cử tri đều biết và tham dự tiếp xúc cử tri. Riêng tại xã Quảng Hợp, sau khi có ý kiến của cử tri phản ánh, Thường trực Mặt trận huyện đã kiểm tra thông tin và được biết tất cả các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đều được UBND, UBMTTQVN xã Quảng Hợp đều thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Nhưng do đặc điểm địa bàn dân cư rộng, nhất là thôn Bưởi Rỏi dân cư ở rải rác, trong khi đó hệ thống loa truyền thanh của xã chỉ được một cụm tại thôn nên thông tin đến với các hộ dân ở xa là không có. Thời gian tới đề nghị UBND xã cần xem xét tạo điều kiện mở rộng hệ thống loa truyền thanh đối với những vùng xa trung tâm và thực hiện thông báo nhiều lần để toàn thể cử tri và nhân dân được biết, tham gia tiếp xúc cử tri đông đủ.

34. Ý kiến của cử tri Đào Văn Cảnh, thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp:

Liên quan đến mốc lộ giới Đường tránh đèo con đi qua thì gia đình và người dân thôn Bưởi Rỏi không hề biết, qua tìm hiểu ngày 20/7/2021 Ban quản lý đường bộ bàn giao mốc lộ giới cho UBND xã và UBND xã có thông báo trên hệ thống loa phát thanh; thực tế người dân thôn Bưởi rỏi và lãnh đạo thôn không có thông báo để tuyên truyền cho người dân, khi người dân tiến hành xây dựng thì các cơ quan xử lý vi phạm mốc lộ giới làm người dân bất ngờ không hiểu lý do. Đề nghị UBND huyện làm rõ vấn đề trên.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Quảng Hợp xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Ngày 21/7/2021 UBND xã nhận bàn giao cọc mốc lộ giới đường bộ từ ban Dự án 85. Sau khi nhận bàn giao cọc mốc lộ giới, UBND xã đã thông báo trên hệ

thống loa truyền thanh của xã, cụ thể: Thông báo số 43/TB-UBND ngày 06/8/2021 về việc nghiêm cấm xây dựng các công trình kiên cố trong phạm vi mốc lộ giới đường bộ thuộc tuyến đường tránh QL1A đoạn qua xã Quảng Hợp. Ngày 04/3/2022 UBND xã tiếp tục có Thông báo số 19/TB-UBND về việc nghiêm cấm các hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc hành lang ATGT đường tránh QL1A đoạn qua xã Quảng Hợp, trong nội dung thông báo đã nêu rõ nghiêm cấm việc tự ý xây dựng các công trình vi phạm hành lang ATGT tuyến đường tránh QL1A trên địa bàn xã Quảng Hợp.

35. Ý kiến của cử tri Đào Văn Cảnh, thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp:

Liên quan đến Quyết định xử phạt hành chính cho gia đình. Năm 2019 đường tránh đèo con đi qua gần thửa đất nhà cấp năm 2004, gia đình tiến hành xây dựng chuồng trại, đến năm tiến hành trang trại của gia đình và khi gia đình xây dựng trang trại và kho chứa đồ (củi, rơm rạ, vật liệu ...) thì không có cơ quan, đơn vị nào thông báo cho gia đình được biết xây dựng vi phạm và gia đình cũng không nhận được biên bản vi phạm; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phức tạp, không ổn định do mâu thuẫn trong người dân vì các hộ liền kề nhưng hộ thì bị xử lý vi phạm hộ thì không xử lý. Đề nghị UBND huyện kiểm tra tất cả các trường hợp vi phạm (gồm 42 hộ) và các trường hợp xây dựng nhưng không xử lý vi phạm của các hộ dân trên khu vực đường tránh đèo con đi qua địa bàn.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Quảng Hợp xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Căn cứ Điểm a, Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Chi cục quản lý đường bộ II.4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đào Văn Cảnh, sau khi tiếp nhận biên bản VPHC của Chi cục quản lý đường bộ II.4, UBND xã đã tiến hành xác minh tình tiết vụ việc vi phạm chính, sau đó đã ban hành Quyết định xử phạt VPHC đối với ông Đào Văn Cảnh với hành vi xây dựng công trình, hàng rào trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên tuyến đường tránh QL1 đoạn qua Đèo Con, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình, tại lý trình Km582+620⁽²⁾. Quy định tại: Điểm a, Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo hồ sơ mà Chi cục quản lý đường bộ II.4 bàn giao cho UBND xã thì tổng số hộ dân vi phạm: 43 hộ, trong đó: có 01 hộ dân xã Quảng Châu xây dựng công trình vi phạm trên đất xã Quảng Hợp và 42 hộ dân thuộc xã Quảng Hợp. Sau khi tiếp nhận biên bản xử phạt VPHC của Chi cục quản lý đường bộ II.4, UBND xã đã thành lập đoàn xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính từng hộ dân vi phạm, sau khi hoàn thiện việc xác minh UBND xã đã ban hành 35 Quyết định xử

² Xây hàng rào phía phải tuyến trong phạm vi đất dành cho đường bộ với tổng chiều dài 46,35m, rộng 0,1m, cao 1,56m, gồm 10 trụ bằng gạch Block; Xây dựng công trình phía phải tuyến trong phạm vi đất dành cho đường bộ chiều dài 18,2m, chiều rộng 8,2m, cao trước 3,3m, cao sau 2,9m, mái lợp tôn; Xây dựng công trình phía phải tuyến trong phạm vi đất dành cho đường bộ chiều dài 11,5m, chiều rộng 8,3m, cao trước 3,5m, cao sau 3,05m, mái lợp tôn.

phạt VPHC và 04 Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Có 4 hộ gia đình sau khi tiếp nhận BBVPHC của Chi cục quản lý đường bộ II.4, UBND xã tiến hành xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính thì hộ gia đình đã tháo dỡ công trình vi phạm nên UBND xã không ban hành quyết định XPVPHC.

36. Ý kiến của cử tri Đào Văn Cảnh, thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp:

Việc người dân đã nộp tiền lệ phí cùng một lần để được giao đất rừng trồng cây, nhưng việc giao đất rừng chậm đến 5 năm rồi và có hộ đã được giao đất rừng và đã có thu hoạch từ trồng cây, còn nhiều hộ thì đến nay vẫn chưa được giao đất. 11 hộ dân ở thôn Bưởi Rỏi đã có đơn kiến nghị UBND huyện nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết trả lời cho người dân. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Hợp: Năm 2017, thực hiện dự án giao đất rừng sản xuất để trồng rừng tại Tiểu khu 160; 161 cho nhân dân thôn Bưởi Rỏi, thôn Hợp Trung. Do sai sót khi đo đạc bản đồ giao đất được sở TN&MT tỉnh Quảng Bình phê duyệt năm 2012 nên đã chồng lấn lên địa giới hành chính của xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vì vậy có 11 hộ dân Bưởi Rỏi chưa có đất để sản xuất theo phương án giao đất năm 2017. Trong thời gian qua, UBND xã Quảng Hợp đã phối hợp với các phòng ban cấp huyện, Ban quản lý Rừng phòng hộ rà soát đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của BQL Rừng phòng hộ Quảng Trạch giao cho địa phương để xây dựng phương án giao đất cho 11 hộ dân thôn Bưởi Rỏi. Hiện tại, đã có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, tuy nhiên UBND xã chưa thực hiện được việc xây dựng phương án giao đất cho nhân dân vì diện tích đất rừng mà UBND tỉnh có quyết định thu hồi để giao cho địa phương đang vướng cây trên đất của các hộ dân đã trồng lấn chiếm. UBND xã Quảng Hợp đang phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan vận động các hộ dân thực hiện ký cam kết khai thác cây và trả lại đất cho BQL Rừng phòng hộ để giao cho UBND xã Quảng Hợp xây dựng phương án giao đất cho 11 hộ.

37. Ý kiến của cử tri Trần Đình Tuyên, thôn Hợp Phú, xã Quảng Hợp:

Gia đình được cấp đất trồng cây thông của chủ ban dự án 37, khi đi trích đo đất để vẽ bản đồ giao cho người dân thì không mời người dân đi để được biết, nên xảy ra tình trạng tranh chấp mốc giới đất đai giữa các hộ liền kề vì bản đồ giao đất cho các hộ sai với thực tế. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, xem xét giải quyết.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Quảng Hợp xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Hiện tại UBND xã chưa nhận được đơn phản ánh của gia đình ông Trần Đình Tuyên về việc tranh chấp mốc giới như ông Trần Đình Tuyên đã trình bày và trong ý kiến không nêu rõ thửa đất, tờ bản đồ nên UBND xã không có cơ sở để trả lời cụ thể.

38. Ý kiến của cử tri Trần Đình Tuyên, thôn Hợp Phú, xã Quảng Hợp:

Ông Trần Mưu là bố của tôi là người được tặng huy chương kháng chiến,

năm 2007 ông mất nhưng đến nay gia đình vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ tiền mai táng của chính quyền đối với người được tặng huy chương kháng chiến. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Căn cứ Điều 121, Điều 122 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, quy định điều kiện giải quyết trợ cấp và hồ sơ, thủ tục hưởng mai táng phí khi người có công từ trần. Theo đó trường hợp bố của ông (Trần Muru) được tặng thưởng huy chương kháng chiến, đã từ trần năm 2007 đủ điều kiện để hưởng chế độ mai táng phí đối với người công từ trần theo quy định trên. Vậy đề nghị ông trực tiếp UBND xã Quảng Hợp để được hướng dẫn cụ thể việc kê khai hồ sơ, thủ tục theo quy định.

39. Ý kiến của cử tri Trần Đình Tuyên, thôn Hợp Phú, xã Quảng Hợp:

Ghi nhận ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid. Ngành y tế phát triển, bệnh viện và bác sỹ nhiều, máy móc khám chữa bệnh hiện đại nhưng người dân càng ngày càng nhiều bệnh mãn tính bệnh viện không chữa được như: ung thư, gút, tiểu đường... Đề nghị ngành Y tế có cuộc hội thảo tìm biện pháp khắc phục cho người dân.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Y tế tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Các bệnh ung thư, bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác (*sau đây gọi chung là các bệnh không lây nhiễm*) ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước do số người mắc bệnh nhiều, bệnh gây tàn tật và tử vong cao. Nguy cơ gây bệnh như hút thuốc lá, lạm dụng đồ uống có cồn, dinh dưỡng không hợp lý, thiếu hoạt động thể lực. Tuy nhiên đây là các yếu tố nguy cơ xuất phát từ chính ý thức, thói quen sinh hoạt của mỗi người dân. Việc phòng, chống các bệnh không lây nhiễm là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của mỗi người dân, trong đó các cấp chính quyền trực tiếp chỉ đạo, ngành Y tế là nòng cốt.

Trong thời gian vừa qua toàn ngành Y tế đã phối hợp với các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể nhân dân trên địa bàn về mối nguy hại của các bệnh mãn tính, cách phòng tránh các yếu tố gây nguy cơ gây bệnh. Đã thực hiện nhiều chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm như Bệnh ung thư, đái tháo đường, tăng huyết...
 Để đáp ứng nguyện vọng của người dân trong thời gian tới ngành Y tế huyện sẽ đề xuất Sở Y tế, các trung tâm tuyến tỉnh tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề để người dân hiểu rõ hơn về cách phòng tránh cũng như giảm biến chứng do bệnh mãn tính gây ra.

40. Ý kiến của cử tri Nguyễn Minh Tư, xã Quảng Hợp:

Năm 1994 gia đình khai hoang đất trồng khoai, sản sau đó chuyển sang trồng cây bạch đàn. Đến năm 2017, UBND xã thu hồi lại đất giao cho các hộ gia đình khác trồng cây, nhưng không đền bù cây trên đất cho gia đình, gia đình đã có nhiều lần kiến nghị UBND xã và UBND huyện. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết thỏa đáng cho gia đình.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, phòng đã đề nghị UBND xã Quảng Hợp kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị. Theo báo cáo của UBND xã Quảng Hợp: Năm 2017, thực hiện dự án giao đất rừng sản xuất để trồng rừng tại Tiểu khu 160; 161 cho nhân dân thôn Bưởi Rỏi, thôn Hợp Trung. Trước khi xây dựng phương án đề trình UBND huyện, UBND xã Quảng Hợp đã tổ chức hội nghị toàn dân của hai thôn để thông qua nội dung phương án giao đất, cụ thể tại hội nghị toàn dân của thôn Hợp Trung (ngày 03/4/2017), nhân dân đã thống nhất quy hoạch phân lô lại toàn bộ diện tích được giao để giao cho các hộ gia đình trong độ tuổi lao động nhưng chưa có đất rừng sản xuất bằng hình thức bốc thăm số lô để cấp GCN QSD đất, còn cây trên đất là tài sản mà các hộ gia đình khác tự ý lấn chiếm sản xuất từ trước thì các hộ có liên quan tự thỏa thuận với nhau. Tháng 5/2017, UBND xã Quảng Hợp xây dựng phương án trình UBND huyện và được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số: 1027/QĐ-UBND ngày 9/5/2017 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất để trồng rừng sản xuất tại Tiểu khu 160; 161 xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tháng 6/2017, UBND xã đã phối hợp với Chi nhánh VPĐK đất đai huyện thực hiện trích đo, phân lô để giao đất cho người dân, sau khi hoàn thiện việc trích đo, phân lô UBND xã Quảng Hợp đã có Thông báo số: 50/TB-UBND ngày 14/7/2017 về việc công khai kết quả trích đo khu đất: Giao đất để trồng rừng sản xuất tại TK 160, 161 xã Quảng Hợp, thời gian công khai từ ngày 14/7/2017 đến ngày 30/7/2017 tại Nhà văn hóa thôn Bưởi Rỏi, thôn Hợp Trung và trụ sở UBND xã. Tháng 8/2017, UBND xã Quảng Hợp tiến hành cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất bốc thăm số lô để cấp GCN QSD đất, trong đó có hộ ông Nguyễn Minh Tư cũng được giao đất theo phương án đã được UBND huyện phê duyệt. Sau khi nhân dân bốc thăm số lô, UBND xã đã có Thông báo số: 45/TB-UBND ngày 25/8/2017 về việc niêm yết công khai kết quả bốc thăm giao đất để trồng rừng sản xuất cho 499 hộ gia đình, cá nhân tại TK 160, 161. Đến tháng 9/2017, UBND huyện cấp GCN QSD đất cho người dân, UBND xã đã phối hợp với Chi nhánh VPĐK đất đai giao đất tại thực địa cho người dân. Từ thời điểm họp dân để thông qua phương án giao đất (tháng 4/2017) đến khi kết thúc việc giao đất thực địa và cấp GCN QSD đất cho người dân (tháng 9/2017) UBND xã không nhận được đơn kiến nghị nào liên quan đến việc giao đất rừng tại Tiểu khu 161 của người dân thôn Hợp Trung.

Năm 2021, 10 hộ dân thôn Hợp Trung có đơn kiến nghị, trong đó có ông Nguyễn Minh Tư, UBND xã Quảng Hợp đã tiến hành kiểm tra thực địa tại vị trí mà hộ gia đình đề nghị. Căn cứ kết quả đo đạc và hiện trạng sử dụng đất thì việc đề

ngiht trả lại đất và cấp GCN QSD của gia đình, UBND xã không có cơ sở để thực hiện vì không xác định được hiện trạng việc sử dụng đất mà ông Nguyễn Minh Tư đã trình bày trong đơn kiến nghị vì hiện trạng thực tế các hộ gia đình được giao đất theo phương án năm 2017 đã sử dụng trồng cây ổn định.

41. Ý kiến của cử tri Nguyễn Trường Thí, thôn Hợp Trung, Quảng Hợp:

14 hộ dân bị thu hồi đất rừng trái với quy định, các hộ đã có đơn kiến nghị nhiều cấp nhưng đã 5 năm rồi vẫn chưa văn bản trả lời chính đáng của các cấp. Do việc thu hồi đất trái thẩm quyền tại thôn Hợp Trung dẫn đến tình trạng tranh chấp đất, hủy hoại tài sản trên đất của hộ gia đình cá nhân liên tục xảy ra gây xôn xao dư luận làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội tại khu dân cư xảy ra phức tạp, không ổn định. Đề nghị UBND huyện giải quyết cho các hộ để ổn định làm ăn.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Sau khi có quyết định thu hồi GCN QSD đất rừng sản xuất của 14 hộ gia đình thôn Hợp Trung cấp năm 2017. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND xã đã phối hợp với các phòng ban cấp huyện, BQL Rừng phòng hộ để tiến hành rà soát và đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của BQL Rừng phòng hộ Quảng Trạch giao cho địa phương để xây dựng phương án giao đất cho 14 hộ dân thôn Hợp Trung. Hiện tại đã có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, tuy nhiên UBND xã Quảng Hợp chưa thực hiện được việc xây dựng phương án giao đất cho nhân dân vì diện tích đất rừng mà UBND tỉnh có quyết định thu hồi để giao cho địa phương đang vướng cây trên đất của các hộ dân đã trồng lấn chiếm. UBND xã đang phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan vận động các hộ dân thực hiện ký cam kết khai thác cây và trả lại đất cho BQL Rừng phòng hộ để giao cho UBND xã xây dựng phương án giao đất cho 14 hộ.

42. Ý kiến của cử tri Nguyễn Trường Thí, thôn Hợp Trung, Quảng Hợp:

Cơ quan chính quyền nói người dân xây dựng vi phạm hành lang giao thông đường bộ, nhưng cơ quan chính quyền không có giấy tờ nào chứng minh đất đó là thuộc hành lang giao thông đường bộ nên người dân xây dựng trên đất sản xuất là không trái phép. Đề nghị UBND huyện làm rõ vấn đề trên.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Ngày 21/7/2021, UBND xã Quảng Hợp nhận bàn giao cọc mốc lộ giới đường bộ từ ban Dự án 85. Sau khi nhận bàn giao cọc mốc lộ giới, UBND xã đã có Thông báo số 43/TB - UBND ngày 06/8/2021 về việc nghiêm cấm xây dựng các công trình kiên cố trong phạm vi mốc lộ giới đường bộ thuộc tuyến đường tránh QL1A đoạn qua xã Quảng Hợp. Tiếp đó ngày 04/3/2022, UBND xã có Thông báo số 19/TB-UBND về việc nghiêm cấm các hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc hành lang ATGT đường tránh QL1A đoạn qua xã Quảng Hợp, trong nội

dung thông báo đã nêu rõ nghiêm cấm việc tự ý xây dựng các công trình vi phạm hành lang ATGT tuyến đường tránh QL1A trên địa bàn xã Quảng Hợp.

Hộ gia đình ông Nguyễn Trường Thí đã xây tường rào trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên tuyến đường tránh QL1 đoạn qua Đèo Con, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình, tại lý trình Km588+550 (Xây tường rào phía trái tuyến trong phạm vi đất dành cho đường bộ bằng gạch Block và gạch đỏ 6 lỗ với chiều dài 127,18m, cao 1,36m, rộng 0,14m, 32 trụ bằng gạch Block kích thước 0,27m x 0,27m x 1,36m; xây tường rào phía phải tuyến bằng gạch Block và gạch đỏ 6 lỗ dài 123,38 m, cao 1,42m, rộng 0,14m, 40 trụ xây bằng gạch Block kích thước 0,22m x 0,23m x 1,4m; xây tường rào phía phải tuyến bằng gạch Block và gạch đỏ 6 lỗ dài 62,13 m, cao 1,4m, rộng 0,15m, 18 trụ xây bằng gạch Block kích thước 0,22m x 0,22m x 1,4m). Quy định tại: Điểm a, Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Chi cục quản lý đường bộ II.4 đã lập BBVPHC và UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt VPHC đối với gia đình ông Nguyễn Trường Thí.

43. Ý kiến của cử tri Hồ Gia Truyền, thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp:

Cơ quan chức năng chưa cấm mốc GPMB đường cao tốc Bắc - Nam mà đã tổ chức hội nghị mời người dân về nguyện vọng tái định cư, dẫn đến người dân ở ạt xây dựng các công trình để chờ được đền bù. Bộ phận quản lý tham mưu các cấp tỉnh, huyện, xã làm không đúng quy trình dẫn đến người dân xây dựng vi phạm. Đề nghị UBND kiểm tra xem xét lại vi phạm của người dân và xử lý các bộ phận tham mưu không đúng quy trình.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 85 Luật Đất đai 2013 quy định: “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất....3. Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư”. Như vậy việc lấy nguyện vọng tái định cư đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, việc người dân tạo lập tài sản để chờ đền bù theo như trình bày của ông Hồ Gia Truyền không liên quan đến các hội nghị về nguyện vọng tái định cư.

44. Ý kiến của cử tri Hồ Gia Truyền, thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp:

Hai dự án Đường tránh đèo con và Đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn làm mẫu thuẫn người dân và cán bộ xảy ra phức tạp, tình hình ANTT không ổn định do việc xử lý vi phạm không công bằng giữa các hộ dân. Đề nghị UBND huyện sớm thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra tất cả các hộ xây dựng trên hành lang giao thông.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng KT&HT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Tuyến đường tránh QL1 đoạn qua Đèo Con, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình

đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2021, tuyến đường đi qua địa bàn 03 xã: Quảng Hợp, Quảng Châu và Quảng Lưu, do Chi cục Quản lý đường bộ II.4 quản lý theo phân cấp. Khi có thông tin triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, một số người dân đã có các hành vi vi phạm như: lấn chiếm đất đai, xây dựng các hạng mục công trình trái phép chờ nhận tiền đền bù từ dự án, đặc biệt đoạn qua địa bàn xã Quảng Hợp. Theo số liệu từ Cơ quan quản lý đường bộ, UBND xã Quảng Hợp tính đến ngày 30/6/2022 có 43 trường hợp xây dựng công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Các trường hợp vi phạm Cơ quan quản lý đường bộ đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ cho UBND cấp xã xử lý theo thẩm quyền, với các hành vi vi phạm chủ yếu như: Xây dựng hàng rào, chuồng trại, ki ốt... trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Phần lớn các trường hợp vi phạm đều triển khai xây dựng sau thời điểm Ban quản lý dự án 85 (đại diện Chủ đầu tư) cắm mốc lộ giới trên tuyến và đã bàn giao cho UBND xã Quảng Hợp quản lý từ ngày 21/7/2021.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về đất đai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, bảo vệ phạm vi đất dành cho đường bộ (*đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ*) trên tuyến đường tránh QL1 đoạn qua Đèo Con, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình³. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tích cực tham mưu cho UBND huyện, Ban ATGT huyện ban hành các văn bản chỉ đạo⁽⁴⁾ yêu cầu UBND xã, các phòng, ban, đơn vị liên quan, tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý hành lang an toàn đường bộ; Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, ngay từ ban đầu; bố trí Lãnh đạo phòng cùng cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc UBND xã trong việc xử lý các trường hợp vi phạm; yêu cầu UBND xã Quảng Hợp quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc ngăn chặn tình trạng người dân tự ý lấn chiếm đất đai, xây dựng các hạng mục công trình vi phạm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên tuyến; Đẩy nhanh tiến độ về quy trình, thủ tục, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu...

Tính đến ngày 30/6/2022 trên địa bàn xã Quảng Hợp đã có 6/43 trường hợp đã tự nguyện tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, hoàn trả lại hiện ban đầu. Đối với các trường hợp vi phạm

³ Đây là đoạn tuyến nằm trong phạm vi thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có Dự án thành phần Vũng Áng - Bùng, đi qua địa bàn huyện Quảng Trạch, có chiều dài L = 25,354km; điểm đầu thuộc địa bàn xã Quảng Hợp tại lý trình Km581+100; điểm cuối thuộc địa bàn xã Liên Trường tại lý trình Km606+454.

⁴ Công văn số 1759/UBND-KT&HT ngày 24/12/2021; Công văn số 13/ATGT ngày 28/01/2022; Công văn số 281/UBND-KT&HT ngày 16/3/2022; Công văn số 43/ATGT ngày 28/4/2022; Công văn số 90/ATGT ngày 11/5/2022; Công văn số 698/UBND-KT&HT ngày 06/6/2022...

Cơ quan quản lý đường bộ lập Biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ cho UBND cấp xã xử lý theo thẩm quyền, UBND xã đã tiến hành xác minh tình tiết các vụ việc vi phạm, đã ban hành 35/43 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 4/43 Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đến thời điểm hiện nay, chưa có phát sinh thêm trường hợp vi phạm mới.

Thời gian tới, phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, hỗ trợ UBND xã Quảng Hợp trong việc xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo phân cấp; báo cáo kịp thời tình hình cho UBND huyện, Ban ATGT huyện để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả trong việc xử lý các trường hợp vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

45. Ý kiến của cử tri Hồ Gia Truyền, thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp:

Việc làm nâng cấp đê Bưởi Rỏi nhà thầu thi công chậm đã hai năm nay công trình vẫn chưa hoàn thành, không có cơ quan đơn vị nào kiểm tra, đơn đốc tiến độ thi công của nhà thầu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất hai vụ lúa trong năm của người dân. Đề nghị UBND huyện thành lập đoàn thanh tra kiểm tra, đơn đốc tiến độ thi công của công trình để người dân có nước tưới tiêu sản xuất nông nghiệp ổn định cuộc sống.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Việc nâng cấp Đê hồ Bưởi Rỏi thuộc Dự án WB8 do sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Trong thời gian thi công từ năm 2020 đến nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã hai lần tham mưu cho UBND huyện có văn bản đề nghị sở Nông nghiệp và PTNT đơn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng vẫn không có chuyển biến nhiều trên thực tế. Việc thi công chậm trễ đã gây khó khăn cho việc sản xuất của nhân dân. Đặc biệt, vụ Hè Thu 2022 có gần 50 ha đất lúa của thôn Bưởi Rỏi không gieo cấy được. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì việc không gieo cấy vụ Hè Thu là do nhân dân trong thôn thông nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công Dự án nâng cấp Đập hồ Bưởi Rỏi (có biên bản họp thôn thống nhất). Đến nay việc xây dựng đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

46. Ý kiến của cử tri Hồ Gia Truyền, thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp:

Liên quan đến hành lang Đường tránh đèo con. Cơ quan quản lý hành lang giao thông không có thông báo mốc hành lang cho người dân được biết, vì thế người dân xây dựng công trình và tường rào thì xử lý vi phạm hành lang. Người dân không đồng ý với xử phạt của cơ quan chức năng và chi phí việc tháo dỡ các công trình xây dựng đó thì ai chịu trách nhiệm?

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Quảng Hợp xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Ngày 21/7/2021 UBND xã nhận bàn giao cọc mốc lộ giới đường bộ từ ban Dự án 85. Sau khi nhận bàn giao cọc mốc lộ giới, UBND xã đã thông báo trên hệ

thống loa truyền thanh của xã, cụ thể: Thông báo số 43/TB-UBND ngày 06/8/2021 về việc nghiêm cấm xây dựng các công trình kiên cố trong phạm vi mốc lộ giới đường bộ thuộc tuyến đường tránh QL1A đoạn qua xã Quảng Hợp. Ngày 04/3/2022 UBND xã tiếp tục có Thông báo số 19/TB-UBND về việc nghiêm cấm các hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc hành lang ATGT đường tránh QL1A đoạn qua xã Quảng Hợp, trong nội dung thông báo đã nêu rõ nghiêm cấm việc tự ý xây dựng các công trình vi phạm hành lang ATGT tuyến đường tránh QL1A trên địa bàn xã Quảng Hợp. Đối với tuyến đường tránh QL1A đoạn qua xã Quảng Hợp có Công ty quản lý và xây dựng đường bộ 494 chịu trách nhiệm tuần tra và kiểm tra và khi phát hiện có hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ sẽ báo cáo Chi cục quản lý đường bộ II.4 và UBND xã để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân đã có quyết định xử phạt VPHC của UBND xã vì hành vi xây dựng công trình trái phép vi phạm hành lang đường bộ, nếu không chấp hành việc tháo dỡ thì UBND xã sẽ thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của Pháp luật và chi phí để tổ chức cưỡng chế gia đình, cá nhân vi phạm phải chi trả.

47. Ý kiến của cử tri Trịnh Anh Tuấn, xã Quảng Tùng:

Việc nhận tiền chế độ cho người có công tại Bưu Điện ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn đường đi quá xa, đề nghị xem xét chi trả tại UBND xã để người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 1800/KH-SLĐTBXH ngày 24/12/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 27/12/2021, Sở Lao động - TBXH và Bưu điện tỉnh Quảng Bình cùng ký ban hành quy trình số 1811/QTr-SLSSTBXH-BĐT về thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công với cách mạng, Bưu điện huyện có trách nhiệm thông báo với UBND xã và đối tượng hưởng biết địa điểm và thời gian chi trả lương trước khi thực hiện chi trả và việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện tại địa bàn của các xã. Vì vậy UBND các xã phối hợp với Bưu điện huyện để tổ chức điểm chi trả đảm bảo cơ sở vật chất và thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng.

48. Ý kiến của cử tri Tường Công Đoàn, xã Quảng Tùng:

Việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công lại thấp hơn chế độ làm nhà ở cho các đối tượng khác (người có công 20 triệu/nhà, đối tượng khác 50 triệu đến 60 triệu/nhà).

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, quy định mức hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở và 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Đây là mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, theo nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ và gia đình tham gia đóng góp xây dựng nhà ở. Riêng các đối tượng khác như hộ nghèo... họ được hỗ trợ làm nhà ở từ các đơn vị, các doanh nghiệp hảo tâm thì tùy vào nguồn kinh phí huy động được để đơn vị quyết định mức hỗ trợ cho đối tượng.

49. Ý kiến của cử tri Trương Ngọc Cảnh, thôn Phú Lộc, xã Quảng Phú:

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà con nhân dân sau dồn điền đổi thửa từ năm 2018 đến nay chưa được cấp cho bà con. Đề nghị UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con nhân dân.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Phòng TN&MT đã tham mưu UBND huyện Công văn số 88/UBND-TNMT ngày 24/01/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp GCNQSD đất cho nhân dân sau dồn điền, đổi thửa gửi UBND các xã: Quảng Lưu, Quảng Phú, Liên Trường, Quảng Hưng, Phù Hóa, Cảnh Hóa, Quảng Xuân, Quảng Tùng, Quảng Phương, Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Thạch.

Kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú cụ thể như sau:

- + Diện tích đo đạc: 245.69 ha (đã hoàn thành);
- + Hồ sơ đã kê khai: 763 hồ sơ (đã hoàn thành);
- + Xét duyệt cấp xã: 763 hồ sơ (đã hoàn thành);
- + Hồ sơ đủ điều kiện 763 cấp xã;
- + Xét duyệt cấp huyện: 763 hồ sơ (đã hoàn thành);
- + Hồ sơ đủ điều kiện in bìa 630 hồ sơ;
- + Kế hoạch dự kiến đến tháng 12/2022 in giấy chứng nhận các hồ sơ đủ điều kiện, các hồ sơ chưa đủ điều kiện đang bổ sung các giấy tờ liên quan.

Phòng TN&MT sẽ tiếp tục đôn đốc UBND xã Quảng Phú chỉ đạo công ty tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện để nhân dân sớm được cấp GCNQSD đất.

50. Ý kiến của cử tri Lê Thị Đông, xã Quảng Phú:

Chị dâu tôi có chồng là liệt sĩ Lê Đức Thọ, nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ. Tôi đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

Theo quy định tại Điều 16 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, quy định chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng gồm: cha đẻ, mẹ

đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ.

Trường hợp chị dâu của bà Lê Thị Đông, phòng Lao động – TBXH huyện đã tiếp nhận hồ sơ. Trong hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bà Đông Thị Thia khai kết hôn với ông Lê Đức Thọ năm 1973, đến năm 1978 chồng bà nhập ngũ và hy sinh năm 1979. Tuy nhiên qua kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai trong hồ sơ gốc của liệt sĩ lưu tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình không thể hiện liệt sĩ Lê Đức Thọ có vợ, nên chưa có cơ sở để Sở Lao động -TBXH giải quyết chế độ. Phòng Lao động - TBXH huyện đã trả lời và hướng dẫn bà bổ sung các giấy tờ có liên quan có thể hiện bà Đông Thị Thia là vợ của liệt sĩ Lê Đức Thọ để được giải quyết chế độ theo quy định.

51. Ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Phúc, xã Quảng Đông:

Dự án khu du lịch và nhà ở sinh thái Sun Spa Đảo Yến tại xã Quảng Đông có thu hồi đất của gia đình nhưng lại không cấp lại đủ đất cho gia đình. Đề nghị cấp thêm đường trước nhà cho gia đình.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ tham mưu xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả như sau:

- Hộ ông Nguyễn Văn Phúc (chồng của bà Nguyễn Thị Hải Lý) là đối tượng bị ảnh hưởng do thu hồi đất ở của Dự án Khu du lịch và nhà ở sinh thái Sun Spa - Đảo Yến tại xã Quảng Đông phải di chuyển chỗ ở và không có đất ở chỗ nào khác trên địa bàn xã Quảng Đông. Hộ gia đình thuộc đối tượng bố trí tái định cư 500,0 m² trong đó 250,0 m² đất ở nông thôn (ONT) còn lại 250,0 m² đất vườn liền kề (BHK).

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình quy định:

“c) Tại các huyện:

- *Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy: 150m²; các thị trấn còn lại: 200 m²;*
- *Các xã vùng đồng bằng: 250 m²;*
- *Các xã vùng trung du: 300 m²;*
- *Các xã miền núi, vùng cao: 400 m². ”*

Căn cứ Khoản 6, Điều 4 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình quy định “*Trường hợp thu hồi toàn bộ thửa đất, trong đó có cả đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở mà người bị thu hồi đất đề nghị được bồi thường bằng đất hoặc bố trí tái định cư (nếu đủ điều kiện) có cả đất ở và đất vườn liền kề thì cũng được xem xét bồi thường, giao đất tái định cư thửa đất có cả đất ở và đất vườn tùy theo quỹ đất của địa phương. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng báo cáo UBND cấp huyện nơi có dự án để bố trí quỹ đất bồi thường, bố trí tái định cư.*

Diện tích đất ở bồi thường, bố trí tái định cư trong trường hợp này không

vượt quá hạn mức giao đất của tỉnh, diện tích đất vườn bồi thường không vượt quá 300m², trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này và trường hợp thửa đất thu hồi có diện tích đất ở lớn hơn nhiều so với hạn mức được giao thì được xem xét bồi thường, giao thêm tùy theo quỹ đất của địa phương.”

Theo đó, diện tích cấp đất tái định cư cho hộ gia đình đối với đất ở là 250,0 m², đất vườn liền kề 250,0 m² đã đúng, đủ theo quy định.

- Đối với kiến nghị cấp thêm đường trước nhà cho gia đình:

Trước thửa đất ở bố trí tái định cư cho hộ gia đình (mặt tiền) là đường Trục dọc Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình - Hàng mục điều chỉnh bổ sung tuyến đường ven biển nối từ đường vào Khu lăng mộ Đại tướng tại Vũng Chùa đến phía Bắc cầu Ròn được bồi thường GPMB và cấm mốc Hành lang an toàn năm 2016, thửa đất ở tái định cư cho hộ gia đình được đo đạc năm 2018 nên phải trừ phần diện tích đất Hành lang an toàn đã được cấm mốc, do đó việc hộ gia đình kiến nghị cấp thêm đường trước nhà là không đúng quy định và không có căn cứ để thực hiện.

Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX của các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan; UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện biết để có kế hoạch theo dõi, giám sát./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
 - TT HĐND huyện;
 - TT UBMTTQVN huyện;
 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
 - Đại biểu HĐND huyện;
 - Lưu: VT, VP.
- } (Báo cáo)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quang Trung